



พศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ฉบับที่ 241

ประจำเดือนตุลาคม 2567

## นำเสนอและทดลองระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



พศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นำเสนอและทดลองระบบ Higher Education Performance Evaluation System (HEPES) ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี พศ.ดร.สุราสินี ศิริโกศาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ บุคลากรสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมสรุปและทดลองระบบ ณ ห้อง Lecture & Seminar Room ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

## วิทยาลัย STKIP Persada Khatulistiwa ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ



คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัย STKIP Persada Khatulistiwa ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 โดยเข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ ชมคลังข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 บูรี เยี่ยมชมส่วนงานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และพื้นที่มุมการ์ตูน โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์อันสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพร่วมกัน

## พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีทักษิณานุประทาน และถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

## กิจกรรม Librarian Activities Halloween



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Librarian Activities Halloween ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2567 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ โดยจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์สองสัณษชาติ กิจกรรมตอบแบบสอบถามลุ้นรับรางวัล กิจกรรมถ่ายภาพมุม Halloween

## บพลักษณ์ขั้นต้น เข้าใจตน เข้าใจคน



ผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการอบรม “บพลักษณ์ขั้นต้น เข้าใจตน เข้าใจคน” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2567

โดยได้รับเกียรติจากคุณคุณธีรชาติ พันธุ์หอม และคุณปรัชญา พันธุ์หอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานพลักษณ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงตระหนักและเท่าทันความคิดของตนเอง คักยภาพอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของตนเองมากขึ้น และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้นพลักษณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่น